

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 26/7, ngành chức năng đã xét nghiệm RT-PCR 2.075 mẫu và test nhanh 10.104 mẫu. Kết quả khẳng định có 287 ca dương tính (tăng 197 ca so ngày hôm qua).

Tổng số ca mắc cộng dồn: 2.278 ca (từ ngày 24/6/2021: 2.248 ca). Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Bí thư Tỉnh uỷ thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khoẻ và đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh. Được biết, mẹ Huỳnh Thị Chinh có chồng là liệt sĩ Nguyễn Minh Thành, đã hy sinh vào tháng 10/1969 và có 03 người con, trong đó người con tên Nguyễn Văn Nam đã hy sinh năm 1974. Hiện tại, Mẹ sống cùng cháu ngoại, do hai người con còn lại sinh sống ở xa.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn thành phố, thể hiện lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Thư gửi Mẹ VNAH, các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, dịp lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, các địa phương không thể tổ chức họp mặt người có công và đưa thân nhân liệt sĩ viếng nghĩa trang như thường niên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ; đồng thời khẳng định, các ngành, các cấp vẫn luôn dành những tình cảm sâu sắc nhất, huy động mọi nguồn lực để tri ân, động viên gia đình người có công. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Châu Thành

Hiện nay, huyện Châu Thành có 30 người có khả năng lấy mẫu để tầm soát Covid-19. Với số lượng này sẽ khó đáp ứng yêu cầu tập trung lấy mẫu, do đó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu huyện phải tăng số lượng nhân viên y tế lấy mẫu, ít nhất phải có 60 người lấy mẫu, 60 tình nguyện viên để chia làm 30 đội hình.

Đối với tầm soát diện rộng khu phong toả, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết có thể áp dụng lấy mẫu gộp để xét nghiệm và thực hiện đúng định kỳ. Việc tầm soát phải dứt điểm trong hôm nay và ngày mai, vận động người dân tham gia đầy đủ để đạt được mục tiêu đề ra.

Đồng thời, yêu cầu huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, truy vết các ca liên quan Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Chuyên gia Bộ Y tế sẽ tập huấn thực hành hồi sức nâng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các chuyên gia của Bộ Y tế và đoàn y bác sĩ của các tỉnh tiếp tục tổ chức 02 lớp thực hành hồi sức nâng cao tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, nhằm tạo điều kiện cho các học viên được thực hành trên bệnh nhân để nắm chắc nguyên lý, kỹ thuật, những điểm cần chú ý trong quá trình

sử dụng máy thở chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Qua đó, nâng cao hơn nữa năng lực hồi sức cấp cứu cho các đơn vị y tế trong tỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để vận hành khu cách ly

Để đảm bảo các điều kiện hoạt động tại Khu cách ly tập trung ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan.

Với số lượng lớn bệnh nhân Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo tăng thêm số lượng bác sĩ và điều dưỡng, đảm bảo mỗi tầng có 02 bác sĩ và 06 điều dưỡng; đồng thời chỉ đạo thành phố Cao Lãnh phối hợp Tiểu ban điều trị bố trí chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Sa Đéc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân khu vực phong tỏa

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc tổ chức tiêm thí điểm vắc xin phòng Covid-19 Astrazeneca mũi 1 cho người dân khóm Hòa Khánh, phường 2 (kể cả những người bên trong khu vực phong tỏa hẻm 3.000 T). Đây là địa phương được chọn làm điểm tiêm vắc xin cho người dân đầu tiên của tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, Chủ tịch UBND xã An Hiệp bị phê bình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho biết, qua test nhanh sàng lọc vào ngày 24/7, ngành chức năng đã phát hiện 11 ca nghi nhiễm bệnh Covid-19 tại một đám tang ở xã An Hiệp. Điều này cho thấy, việc chấp hành giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 chưa nghiêm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp đối với sự việc nêu trên. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Thành phố Cao Lãnh: Không thực hiện mua bán, giao dịch sau 18 giờ

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ sở kinh doanh cửa hàng tiện ích, các cửa hàng Vinmart+ , Bách Hoá Xanh, Siêu thị Vincom Plaza, Siêu thị Coop Mart v.v. trên địa bàn thành phố không mở cửa kinh doanh, mua bán, phục vụ khách hàng sau 18 giờ hằng ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 26/7/2021 cho đến khi có văn bản khác của Ủy ban nhân dân thành phố. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

10. Cảnh giác thủ đoạn giả mạo website của Bộ Y tế để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện website: <https://www.miniboon.vn> giả mạo website của Bộ Y tế (website chính thống của Bộ Y tế là <https://moh.gov.vn>) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khi truy cập vào website <https://www.miniboon.vn> giả mạo có giao diện giống như website của Bộ Y tế sẽ xuất hiện một pop-up “Thông báo về việc xác thực thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vắc-xin COVID-19”, phía dưới có mục “Làm thủ tục ngay”.

Khi bấm vào mục này sẽ dẫn đến website: honapply.vn và yêu cầu điền đầy đủ các thông tin như: Họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, ngân hàng (tên đăng nhập Internetbanking/ Mobilebanking, Mật khẩu đăng nhập) để được nhận trợ cấp. Khi người

dùng tin tưởng là thật và điền đầy đủ thông tin thì bị chiếm đoạt số tài khoản để chuyển tiền đến các đối tượng này. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949